



Chính sách chống kỳ thị chủng tộc

Thân gửi quý vị phụ huynh và người chăm sóc

Bộ Giáo dục phản đối tất cả các hình thức kỳ thị chủng tộc, và quyết tâm loại bỏ tất cả các hình thức kỳ thị chủng tộc tại các trường công lập NSW. Chính sách [Anti-Racism Policy](#) (Chính sách Chống Kỳ thị Chủng tộc) của Bộ nhằm để đảm bảo rằng không có học sinh, nhân viên, phụ huynh, người chăm sóc hoặc thành viên cộng đồng nào trải qua sự kỳ thị chủng tộc trong môi trường học đường.

Chính sách yêu cầu tất cả các thành viên của cộng đồng trường hãy hỗ trợ trong việc chống kỳ thị chủng tộc bằng cách thể hiện sự tôn trọng nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người khác, và bằng cách hành xử theo các cách thức quảng bá sự chấp nhận và hòa đồng trong môi trường học đường.

Mỗi trường có một Nhân viên Liên lạc Chống Kỳ thị Chủng tộc (Anti-Racism Contact Officer (ARCO)) đã được huấn luyện để trợ giúp chống lại sự kỳ thị chủng tộc và hỗ trợ cộng đồng trường khi họ than phiền về sự kỳ thị chủng tộc trong trường. Muốn biết thêm thông tin về chính sách và vai trò của ARCO xem [Anti-Racism Policy - Information for parents and carers](#) (Chính sách Chống Kỳ thị Chủng tộc - Thông tin cho phụ huynh và người chăm sóc).

Cảm ơn quý vị về việc hỗ trợ chúng tôi duy trì một môi trường học đường tích cực mà trong đó tất cả hình thức kỳ thị chủng tộc đều bị bác bỏ. Vui lòng liên lạc tôi nếu quý vị hoặc con em của quý vị trải qua bất cứ hình thức kỳ thị chủng tộc nào, hoặc chứng kiến ai đó trải qua sự kỳ thị chủng tộc tại trường chúng ta, hoặc nếu quý vị muốn có thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ.

Thân chào

Hiệu trưởng

Trợ giúp thông dịch

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin và cần thông dịch viên để giúp quý vị liên lạc nhà trường hoặc Hiệu trưởng, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) số 131 450 và yêu cầu có một thông dịch viên người Việt.

Hãy cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại của trường và nhân viên đó sẽ gọi đến trường và có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại.

Dịch vụ thông dịch này miễn phí cho quý vị.